

แบบรายงานผลบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="http://sub.led.go.th/brd/?page_id=196">http://sub.led.go.th/brd/?page_id=196</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลดำเนินการ
<p>- การตรวจเอกสารของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยขั้นตอนนี้มีความเสี่ยง คือ ไม่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องแท้จริงของเอกสารสำคัญได้</p>	<p>๓ x ๔ = ๑๒ สูง</p>	<p>๑.รับฟังความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจเพื่อนำมาวางเกณฑ์เพิ่มเติมในอนาคต</p>	<p>- เริ่มดำเนินการจัดทำแบบรับฟังความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ เพื่อนำมาวางเกณฑ์เพิ่มเติมในอนาคต</p>
		<p>๒.ศึกษาและกำหนดเกณฑ์ เงื่อนไข หลักฐานรวมทั้งมีประกาศคำสั่งและแนวทางปฏิบัติ การควบคุม หรือลดการใช้ดุลยพินิจและมาตรการไม่รับสินบน</p>	<p>- ดำเนินการจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ เรื่อง การยื่นคำขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ และประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้งานระบบยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (ฉบับที่ ๒) เสนอและได้พิจารณาร่วมกับกองพัฒนาระบบการบังคับคดีแล้วอยู่ระหว่างกองพัฒนาระบบการบังคับคดีให้เห็นเสนอกับกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เพื่อนำร่างดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ (ประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖)</p>
		<p>๓. กรณีผู้ยื่นคำขอฯ ส่งหนังสือรับรองการทำงานของผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลา ให้เจ้าหน้าที่ตรวจ หนังสือรับรองนิติบุคคล ของบริษัทที่ออกหนังสือรับรอง โดยตรวจสอบจากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อแสดงความมีอยู่จริงของนิติบุคคลนั้น</p>	<p>- ได้ดำเนินการให้บริษัทที่ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนนำส่งหนังสือรับรองการทำงานของผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลา พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ออกหนังสือรับรองการทำงานของผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลาโดยตรวจสอบจากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อพิสูจน์ถึงความมีอยู่จริงของนิติบุคคลนั้นแล้ว</p>

		<p>๔. จัดให้มีการเพิ่มหมายเหตุท้ายคำขอจดทะเบียนหรือการต่อใบอนุญาตฯ ในส่วนของการเตือนในเรื่องความผิดทางอาญา หากแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเพื่อเป็นการ ป้องปรามการกระทำความผิดแก่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหรือขอต่อใบอนุญาต เป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ</p>	<p>- ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม จากจัดให้มีการเพิ่มหมายเหตุท้ายคำขอจดทะเบียนหรือการต่อใบอนุญาตฯ ในส่วนของการเตือนในเรื่องความผิดทางอาญา เป็นการประกาศไว้ในการจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ เรื่อง การยื่นคำขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต เป็นผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ และประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้งานระบบยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (ฉบับที่ ๒)</p>
--	--	---	--